

Ta Có Thể Làm Gì Hơn Nữa?



ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: *Giăng 18:37, Rô-ma 3:23-26, Rô-ma 5:8, Ê-sai 5:1-4, Ma-thi-ơ 21:33-39, Ê-sai 53:4, Rô-ma 3:1-4.*

CÂU GỐC: “Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Jesus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta” (*Giăng 18:37*).

Cách đây vài năm, một câu chuyện đầy ý nghĩa dành cho trẻ em đã được đăng trên tạp chí Guide. Câu chuyện kể về một cậu bé tên Denis, một đứa trẻ mồ côi sống như đứa con nuôi trong một gia đình thời trung cổ. Denis vô cùng căm ghét vị vua của lãnh thổ mình vì khi cha mẹ cậu bé bị bệnh, quân lính của nhà vua đã mang cậu đi và cậu không bao giờ gặp lại cha mẹ nữa. Mãi sau này Denis mới biết rằng nhà vua đã tách họ ra để cứu những người còn sống khỏi nỗi kinh hoàng của Bệnh Dịch Hạch Đen. Biết sự thật về vị vua, giúp Denis thoát khỏi mối hận thù mà anh đã nuôi dưỡng gần trong suốt cuộc đời. Nhà vua luôn luôn và trong mọi trường hợp đã hành động vì tình yêu thương đối với dân sự mình.

Nhiều người ngày nay nhìn Đức Chúa Trời giống như Denis nhìn nhà vua. Vì những điều ác mà họ đã chứng kiến hoặc trải qua khiến họ căm ghét hoặc chối bỏ Chúa. Chúa ở đâu khi đau khổ xảy ra? Nếu Chúa là tốt lành, tại sao lại có quá nhiều tà ác? Cuộc chiến vũ trụ làm sáng tỏ vấn đề quan trọng này, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi. Dầu vậy, khi mọi nỗ lực tìm kiếm câu trả lời của chúng ta đều không mang lại thỏa mãn, chúng ta có thể nhìn lên Đức Chúa Giê-su trên thập giá và thấy rằng chúng ta có thể tin cậy vào Đức Chúa Trời, ngay cả lúc mọi thắc mắc vẫn chưa được giải đáp trong hiện tại.

**Nghiên cứu bài học tuần này để chuẩn bị cho Sa-bát ngày 15 tháng 3.*

Đấng Chiến Thắng

Mặc dù có một kẻ thù mà chính Đấng Christ gọi là “kẻ thống trị thế gian này” (kẻ chiếm đoạt) đang hoạt động, nhưng vị vua thực sự của vũ trụ là Đức Chúa Giê-su Christ. Chúa Giê-su giành chiến thắng cho chúng ta, và trong Ngài chúng ta có thể chiến thắng, ngay cả giữa sự khó khăn và đau khổ. Thật vậy, việc làm của Đấng Christ chống lại kẻ thù ở mọi thời điểm.

Chúng ta đã thấy Kinh Thánh mô tả ma quỷ như sau:

(1) kẻ lừa dối cả thế gian ngay từ thuở ban đầu (*Khải huyền 12:9, Ma-thi-ơ 4:3, Giăng 8:44, 2 Cô-rinh-tô 11:3, 1 Giăng 3:8*).

(2) kẻ vu khống và buộc tội Đức Chúa Trời và dân sự Ngài ở trên trời (*Khải huyền 12:10; Khải huyền 13:6; Gióp 1-2; Xa-cha-ri 3:1, 2; Giu-đe 9*).

(3) kẻ chiếm đoạt quyền thống trị thế gian này (*Giăng 12:31 và 14:30 và 16:11, Công vụ 26:18, 2 Cô-rinh-tô 4:4, Ê-phê-sô 2:2, 1 Giăng 5:19*).

Đọc Giăng 18:37. Điều này cho chúng ta biết gì về công việc của Đấng Christ nhằm chống lại sự lừa dối của kẻ thù? Đức Chúa Giê-su là Vua nghĩa là gì?

Mặc dù Kinh Thánh dạy rằng Sa-tan là kẻ lừa dối, vu khống, buộc tội, và chiếm đoạt quyền thống trị thế gian này, nhưng Kinh Thánh cũng dạy rằng Đức Chúa Giê-su là Đấng chiến thắng Sa-tan về mọi mặt.

(1) Đức Chúa Giê-su “đã đến thế gian để làm chứng cho lẽ thật” (*Giăng 18:37*),

(2) Qua thập giá, Đức Chúa Giê-su đã bày tỏ một cách cao cả sự chính trực và tình yêu thương trọn vẹn của Đức Chúa Trời (*Rô-ma 3:25, 26; Rô-ma 5:8*), và bằng cách ấy Ngài bác bỏ những lời vu khống của ma quỷ (*Khải huyền 12:10, 11*), và

(3) Đức Chúa Giê-su cuối cùng sẽ tiêu diệt vương quốc của ma quỷ, kẻ “biết thời giờ mình còn chẳng bao nhiêu” (*Khải huyền 12:12; so sánh với Rô-ma 16:20*), và Đấng Christ “sẽ trị vì đời đời” (*Khải huyền 11:15*).

Cuối cùng, cho dù Sa-tan có làm gì thì hắn cũng đã là kẻ thù bị đánh bại, và điều quan trọng đối với chúng ta là hãy dành lấy chiến thắng của Đấng Christ cho chính mình mỗi ngày, từng giây phút, và cũng dành lấy những lời hứa mà thập tự giá đã ban cho chúng ta.

Trong cuộc chiến giữa thiện và ác, chúng ta biết bên nào thắng. Những lựa chọn hàng ngày của chúng ta ảnh hưởng ra sao đến việc cuối cùng chúng ta sẽ đứng với phe nào? Làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng chúng ta đang ở bên phe chiến thắng ngay cả bây giờ?

Đấng Công Bình và Đấng Xung Công Bình

Công việc của Đấng Christ đều luôn phá hủy công việc của ma quỷ. Và, theo 1 Giăng 3:8, Đức Chúa Giê-su “đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ” (1 Giăng 3:8) và để “tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỷ” (Hê-bơ-rơ 2:14). Dầu vậy, sự thất bại hoàn toàn về sự cai trị của kẻ thù sẽ diễn ra trong hai giai đoạn. Trước hết, qua công việc của Thập Giá, Đấng Christ bác bỏ những lời vu khống của Sa-tan. Và sau đó, Sa-tan và vương quốc của hắn sẽ bị tiêu diệt.

Đọc Rô-ma 3:23–26 và Rô-ma 5:8. Những câu Kinh Thánh này tiết lộ gì về cách Đấng Christ đánh bại những lời cáo buộc của ma quỷ?

Như chúng ta đã thấy, kẻ thù cho rằng Đức Chúa Trời không hoàn toàn công bình và yêu thương. Tuy nhiên, trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời bày tỏ sự công bình và tình yêu thương vô đối của Ngài, và Ngài đã làm điều đó qua Thập giá.

Sau sự chết của Đức Chúa Giê-su, “Sa-tan thấy lớp ngụy trang của nó đã bị xé bỏ. Sự cai trị của hắn đã được phơi bày trước các thiên sứ chưa sa ngã và vũ trụ trên trời. Hắn ta đã tiết lộ mình là một kẻ giết người. Bởi khiến Con Đức Chúa Trời đổ huyết, hắn đã tự đánh mất mình khỏi sự thông cảm của các đấng trên trời.”—Ellen G. White, *The Desire of Ages*, tr. 761.

Đọc Khải huyền 12:10–12 dựa trên Sáng thế Ký 3:15. Câu Kinh Thánh này làm cho toàn vũ trụ hiểu rõ về ý nghĩa chiến thắng của Đấng Christ trên Thập Giá như thế nào?

Lịch sử cứu chuộc cung cấp bằng chứng dồi dào cho chúng ta vững tin rằng, Đức Chúa Trời luôn luôn hành động để cuối cùng mang lại điều tốt lành cho tất cả những người liên can. Đức Chúa Trời của Kinh Thánh luôn làm những gì tốt lành và thích đáng, với những phương tiện có sẵn cho Ngài trong cuộc tranh chấp vĩ đại (*Phục truyền 32:4, 1 Sa-mu-ên 3:18, Thi thiên 145:17, Đa-ni-ên 4:37, Ha-ba-cúc 1:13, Khải huyền 15:3, Sáng thế Ký 18:25*).

Khi chúng ta nghĩ về thập giá và tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm cho sự cứu chuộc chúng ta, những việc làm đó thúc đẩy niềm tin của bạn vào tình yêu của Ngài như thế nào, ngay cả khi bạn đang trải qua những thử thách và đau khổ?

Bài Ca cho Người Bạn Rất Yêu Dấu

Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu và sự công bình của Ngài qua nhiều cách tuyệt vời giữa cuộc tranh chấp vũ trụ. Dầu vậy, một số người có thể hỏi: Đáng lẽ Chúa phải làm nhiều hơn những gì Ngài đã làm để ngăn chặn và hoặc loại bỏ điều ác? Chúng ta đã thấy khuôn khổ của sự xung đột toàn vũ, chỉ ra rằng Đức Chúa Trời đã hành động nhằm tôn trọng ý chí tự do, điều cần thiết cho sự phát triển tối đa mỗi tương giao trong sự yêu thương giữa Ngài và nhân loại. Hơn nữa, rõ ràng Ngài đã hành động trong giới hạn đạo đức, hoặc các quy luật giao chiến, trong bối cảnh một cuộc tranh cãi vũ trụ về tính cách của Ngài, điều chỉ có thể được giải quyết bằng cách bày tỏ tình yêu của Ngài.

Đọc Ê-sai 5:1–4. Ai đang nói trong những câu Kinh Thánh này? Ê-sai đang nói về ai? Vườn nho và chủ vườn nho đại diện cho ai? Ý nghĩa của hành động của người chủ vườn nho đại diện cho vườn nho là gì? Kết quả như thế nào?

Trong những câu này, Ê-sai hát bài ca cho bạn rất yêu dấu về vườn nho. Chủ vườn nho chính là Đức Chúa Trời, và vườn nho tượng trưng cho dân sự Ngài (*ví dụ, xem Ê-sai 1:8, Giê-rê-mi 2:21*). Nhưng hàm ý ở đây cũng có thể được mở rộng tương đương với công việc rộng lớn của Đức Chúa Trời trên thế gian. Theo những câu này, người chủ vườn nho (Đức Chúa Trời) đã làm mọi điều có thể làm được một cách hợp lý để bảo đảm vườn nho của Ngài được phát triển. Lẽ ra vườn nho phải sinh ra những trái nho tốt, nhưng nó chỉ sinh ra “nho hoang”, mà các bản dịch khác gọi là “vô giá trị”. Thật vậy, từ ngữ Hê-bơ-rơ ở đây có thể được dịch theo nghĩa đen là những trái nho hư. Vườn nho của Đức Chúa Trời sinh ra những trái nho thối.

Ê-sai 5:3 chuyển sang việc chính Đức Chúa Trời phán, mời mọi người “đoán xét” giữa Ngài và vườn nho của Ngài. Và, trong Ê-sai 5:4, chính Đức Chúa Trời đã đặt ra câu hỏi hết sức quan trọng: “Có điều gì nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chẳng? Có sao khi ta mong sinh trái nho, thì nó lại sinh trái nho hoang vậy?” Ngài có thể làm gì hơn nữa? Thật thú vị khi Ngài thậm chí còn yêu cầu người khác đánh giá những gì Ngài đã làm.

Khi bạn nhìn lên thập giá, nơi Đức Chúa Trời dâng chính Ngài làm của lễ chuộc tội cho mọi tội lỗi của chúng ta, thì lời Ngài nói: “Có điều gì nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chẳng?”—mang một ý nghĩa vô cùng tuyệt vời như thế nào?

Ngụ Ngôn Vườn Nho

Trong ngụ ngôn người chủ vườn nho ở Ma-thi-ơ 21, Đức Chúa Giê-su tiếp nối phần sau của Ê-sai 5, làm sáng tỏ thêm về tính cách và hành động của người chủ vườn nho thay mặt cho vườn nho của Ngài.

Đọc Ma-thi-ơ 21:33–39 với ý nghĩ đặc biệt về câu hỏi trong Ê-sai 5:4. Ngài có thể làm gì hơn những gì Ngài đã làm?

Trong phần đầu của ngụ ngôn, Đức Chúa Giê-su trích dẫn trực tiếp từ bài hát của Ê-sai 5 về người chủ vườn nho và vườn nho của Ngài. Sau đó, Chúa Giê-su cho biết thêm, chủ vườn nho “cho những người trồng nho thuê vườn nho của mình và đi qua xứ khác” (*Ma-thi-ơ 21:33*). Tuy nhiên, khi người chủ vườn nho hai lần sai đầy tớ của Ngài (các nhà tiên tri) đến thu hoa lợi, những người thuê vườn nho đã đánh đập và giết chết các đầy tớ của Ngài (*Ma-thi-ơ 21:34–36*). Cuối cùng, Ngài sai Con Ngài (*Đức Chúa Giê-su*) vì nói rằng: “Chúng nó sẽ kính trọng con ta” (*Ma-thi-ơ 21:37*). Nhưng họ cũng sát hại Con Ngài và nói rằng: “Đây là người thừa kế. Nào, chúng ta hãy giết nó và chiếm lấy gia tài của nó. Thế là họ bắt người con trai, quăng ra ngoài vườn nho và giết đi” (*Ma-thi-ơ 21:38, 39*).

Ngài có thể làm gì hơn nữa? Đức Chúa Cha yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con yêu dấu của Ngài (*Giăng 3:16*). Nếu cuộc xung đột toàn vũ là cuộc chiến như được nói ở đây, thì nó không thể được giải quyết quá sớm bằng cách sử dụng quyền lực thiêng liêng, nhưng trước tiên đòi hỏi sự chứng minh công khai bản tính của Đức Chúa Trời. Sự chứng minh này cuối cùng đã được bày tỏ trong việc làm của Đấng Christ (*Rô-ma 3:25, 26; Rô-ma 5:8*). Chúng ta có thể đòi hỏi gì hơn việc Đức Chúa Trời (trong Đấng Christ) đã phó chính mình Ngài để chết cho chúng ta, để Ngài có thể xưng công bình cho chúng ta mà không cần phải thoả hiệp sự công bình và tình yêu hoàn hảo của Ngài?

Biến cố thập giá chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời đã làm mọi điều có thể làm được để giảm bớt và loại bỏ sự ác, nhưng không phá hủy bối cảnh cho sự phát triển của tình yêu chân thực. Nếu có con đường nào tốt hơn dành cho Chúa, liệu Ngài có chọn nó không? Trong khi con người đau khổ rất nhiều trong cuộc xung đột vũ trụ này, thì chính Đức Chúa Trời là người đau khổ nhất. Thật vậy, khi nhìn lên Thập Giá, chúng ta có thể thấy những sự chịu đựng đón đau mà tội lỗi đã mang đến cho chính Đức Chúa Trời. Dầu vậy, sự tự do vốn có trong tình yêu rất thiêng liêng đến nỗi Đấng Christ sẵn sàng chịu đựng điều này vì chúng ta.

Đọc Ê-sai 53:4. Đấng Christ đã mang “sự đau buồn” và “sầu muộn” của ai trên thập giá? Điều này cho chúng ta biết gì về tất cả những việc Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta và giá Ngài phải trả cho sự cứu rỗi?

Danh Đức Chúa Trời Được Minh Chứng

Cuối cùng, danh của Đức Chúa Trời được minh chứng về mọi mặt. Qua công việc của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh trong kế hoạch cứu chuộc, sự công chính hoàn hảo và tình yêu thương của Đức Chúa Trời được biểu lộ vượt xa mọi nghi ngờ hợp lý (*xem Rô-ma 3:25, 26; Rô-ma 5:8*).

Đọc Rô-ma 3:1–4 dựa trên Ê-sai 5:3, 4. Điều này dạy gì về việc chính Đức Chúa Trời được minh chứng trong cuộc xung đột vũ trụ?

Trong Rô-ma 3 và Ê-sai 5, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời mời gọi những tạo vật xét đoán bản tính của Ngài, mặc dù chúng ta không có quyền hoặc tư cách để làm như vậy. Cuối cùng, khi tất cả “các sách” được mở ra, chúng ta sẽ thấy bằng chứng rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn công bình và chính trực. Đức Chúa Trời sẽ minh chứng cho chính Ngài trước mọi tạo vật thông minh.

Đọc Khải huyền 15:3 và 19:1–6. Những câu này dạy chúng ta điều gì về sự xác nhận cuối cùng cho danh Chúa?

Qua suốt Kinh Thánh, Đức Chúa Trời bày tỏ sự quan tâm đến danh Ngài. Tại sao? Bạn không thể có một mối tương giao tình cảm sâu sắc với một người mà bạn ghê tởm hoặc không thể tin tưởng vào tính tình của họ. Nếu có người xuyên tạc với vợ/chồng hoặc vợ/chồng tương lai của bạn với những lời dối trá ghê gớm về tính tình của bạn, bạn sẽ làm bất cứ điều gì có thể để bác lại, vì nếu những lời giả dối ấy được tin là thật, chúng sẽ làm rạn nứt mối liên hệ yêu thương của bạn.

Cuối cùng, Đức Chúa Trời được minh chứng tại thập giá và qua toàn bộ kế hoạch cứu chuộc. Trong cuộc tiền phán xét [giai đoạn 1000 năm bình an], Đức Chúa Trời được minh chứng trước sự chứng kiến của vũ trụ.

Sau đó, trong giai đoạn sau 1000 năm bình an, trong đó những người được chuộc thậm chí sẽ “xét xử các thiên sứ” (*1 Cô-rinh-tô 6:2, 3*), Đức Chúa Trời được minh chứng, vì những người được chuộc đã có cơ hội xem lại hồ sơ và nhìn thấy tại sao Đức Chúa Trời đã hành động như Ngài đã làm, và mọi phán xét của Đức Chúa Trời luôn luôn và hoàn toàn là công bình và yêu thương. Ai trong chúng ta không có lắm câu hỏi cần được trả lời? Trước khi mọi sự được trọn, chúng ta sẽ có câu trả lời (*xem 1 Cô-rinh-tô 4:5*).

Cuối cùng, mọi gối sẽ quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ xưng Giê-su Christ là Chúa (*Phi-líp 2:10, 11*). Tất cả sự kiện này là một phần của sự minh chứng về bản tính của Đức Chúa Trời.

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC: Đọc Ellen G. White, “The Reward of Earnest Effort”, tr. 285–288, trong *Testimonies for the Church*, tập 9.

“Tất cả những gì khiến chúng ta bối rối trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời sẽ được làm sáng tỏ trong thế giới sắp tới. Những điều khó hiểu rồi sẽ tìm được lời giải thích. Những bí ẩn về ân điển sẽ mở ra trước mắt chúng ta. Nơi đâu óc giới hạn của chúng ta chỉ khám phá ra toàn sự xáo trộn và thất hứa, chúng ta sẽ thấy sự hòa hợp viên mãn và đẹp đẽ nhất. Chúng ta sẽ biết rằng tình yêu vô hạn đã sắp đặt những trải nghiệm tưởng chừng như khó khăn nhất. Khi nhận thức ra sự quan tâm dịu dàng của Đấng khiến mọi sự hiệp lại vì lợi ích của chúng ta, chúng ta sẽ vui mừng khôn tả và tràn đầy vinh quang.”—Ellen G. White, *Testimonies for the Church*, tập 9, tr. 286.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:

1. Bạn có bao giờ bối rối khi cố gắng tìm hiểu sự quan phòng của Đức Chúa Trời không? Bạn được an ủi thế nào khi biết rằng cuối cùng tất cả những điều đó sẽ được làm sáng tỏ?
2. Hãy suy ngẫm những gì Đấng Christ đã từ bỏ để trở thành con người và chết cho thế gian này. Điều này cho chúng ta biết gì về tình yêu thương của Đức Chúa Trời và liệu Đức Chúa Trời có đáng tin cậy hay không? Ngài có thể làm gì hơn nữa?
3. “Danh” của Đức Chúa Trời có gì mà quan trọng? Nó có ý nghĩa gì đối với những người trong chúng ta tự gọi mình là Cơ Đốc nhân? Cơ Đốc nhân đôi khi đã làm ô danh Đấng Christ bằng cách nào; và chúng ta có thể làm gì để cho mọi người trong cộng đồng thấy việc đi theo Đấng Christ thật sự là như thế nào?
4. Những “câu trả lời” hay nhất của chúng ta liên quan đến vấn đề tội ác hiện vẫn còn thiếu sót lúc này. Trên thực tế, chúng ta có thể làm gì để đến gần những người đang đau khổ và trở thành tác nhân xoa dịu nỗi đớn đau trên thế gian này trong khi chờ đợi giải pháp cuối cùng, là giải pháp cho điều ác mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể mang lại?
5. Suy gẫm Ê-sai 53:4, việc Đấng Christ đã gánh “sự đau buồn” và “sâu muộn” của chúng ta. Điều gì đã xảy ra một cách cụ thể tại Thập Giá giúp chúng ta hiểu được kế hoạch cứu rỗi và giá Đức Chúa Trời phải trả để cứu chúng ta?